

**ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN HÀ ĐÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2429/UBND-CA

Hà Đông, ngày 04 tháng 10 năm 2022

V/v tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, đấu tranh với nhóm tội phạm thanh niên hư trên địa bàn quận

Kính gửi:

- Các phòng, ban, đơn vị quận;
- Các tổ chức đoàn thể quận;
- Ủy ban nhân dân các phường.

Trong 09 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn quận Hà Đông xảy ra 14 vụ việc liên quan đến trẻ em trong độ tuổi thanh thiếu niên (*Dương Nội 03 vụ, Hà Cầu 03 vụ, Yên Kiêu 02 vụ, Biên Giang 02 vụ, La Khê 01 vụ, Kiến Hưng 01 vụ, Văn Quán 01 vụ, Yên Nghĩa 01 vụ*). Đáng chú ý là vụ "Giết người, gây rối trật tự công cộng" xảy ra ngày 23/12/2021 tại phường Dương Nội (**tại thời điểm gây án đối tượng dưới 18 tuổi**); hay gần nhất vào ngày 24/9/2022 Công an quận Hà Đông điều tra làm rõ ổ nhóm đối tượng trộm, cướp giật tài sản (**các đối tượng đều chưa đủ 16 tuổi**). Tình trạng thanh thiếu niên phạm tội có chiều hướng gia tăng xảy ra do nhiều nguyên nhân như từ phía gia đình, nhà trường và xã hội; sự phát triển nhanh của mạng internet, nhu cầu sử dụng điện thoại thông minh để tham gia mạng xã hội, thanh thiếu niên có điều kiện tiếp xúc các loại game, phim, ảnh có xu hướng bạo lực... Ngoài ra, đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi thanh thiếu niên là người chưa phát triển đầy đủ về nhân cách và đạo đức; đây là độ tuổi đang được giáo dục phổ thông, giáo dục cơ bản về nhận thức, ý thức, đạo đức; tuy nhiên tâm sinh lý có những bất ổn, thậm chí nổi loạn, thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc dẫn đến thực hiện những hành vi phạm tội. Trước thực trạng trên, UBND quận Hà Đông yêu cầu các ban, ngành, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội tập trung thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ sau:

1. Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể có liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân, đặc biệt là nhóm trẻ thanh thiếu niên trong phòng ngừa tội phạm. Tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 20-CT/TƯ ngày 15/11/2012 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới"; Luật trẻ em năm 2016; Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 14/6/2020 của Quốc hội về "Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em"... Phát huy sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của mỗi gia đình và toàn xã hội trong thực hiện hiệu quả đề án "Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm" gắn với

thực hiện cuộc vận động *"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"*.

2. Công an quận

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, lên danh sách, quản lý chặt chẽ những thanh thiếu niên có tiền án, tiền sự, có biểu hiện vi phạm pháp luật để kịp thời có biện pháp quản lý, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật. Thực hiện có hiệu quả Đề án *"Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên"* Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2025 và định hướng đến năm 2030.

Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn quận, trong đó tập trung xử lý nghiêm các điểm tập trung thanh thiếu niên tụ tập uống rượu bia, các quán chơi game, internet ..., các đối tượng điều khiển xe mô tô rú ga, chạy tốc độ cao, đua xe trái phép... nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về cư trú, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Kế hoạch số 1056/KH-CAQHĐ-QLHC-TH ngày 16/9/2022 của Công an quận Hà Đông về Tổng rà soát, điều tra cơ bản nhân hộ khẩu, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, công tác quản lý các loại đối tượng theo phương châm *"đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng nhân khẩu"*.

Thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác liên quan đến các nhóm, đối tượng thanh thiếu niên vi phạm. Khi có thông tin xảy ra các vụ nhóm, đối tượng đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép... phải khẩn trương xử lý nghiêm theo quy định. Đối với những trường hợp chưa đủ dấu hiệu khởi tố vụ án hình sự thì thực hiện các biện pháp xử lý vi phạm hành chính hoặc lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, các cơ sở cai nghiện bắt buộc, phục hồi nhân phẩm, giáo dục tại cộng đồng và giao gia đình bảo lãnh quản lý giáo dục.

3. Phòng Lao động Thương binh và xã hội

Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đặc biệt là tiếp tục triển khai Luật trẻ em, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em, các quyết định, chương trình của Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Tổ chức các Hội nghị tập huấn, cung cấp kiến thức cho cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em, đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên, cha mẹ/ người chăm sóc trẻ em, bản thân trẻ em (*trong đó ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt*) về bảo vệ trẻ em, kỹ năng sống, kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em.

4. Phòng Giáo dục - đào tạo

Phối hợp với Công an quận tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống tội phạm tại các Trường THPT, THCS trên địa bàn quận

năm học 2022 - 2023. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh nhận thức rõ những tác hại của bạo lực học đường, tác hại của ma túy và cách phòng, tránh; từ đó giúp các em học sinh nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, từng bước làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật.

Chỉ đạo các Trường học trên địa bàn quận nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thầy, cô giáo trong chăm sóc, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình trong quản lý, giáo dục học sinh, nhất là số học sinh thường xuyên bỏ học, vi phạm nội quy nhà trường, có biểu hiện vi phạm pháp luật.

5. Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ quận, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đẩy mạnh giáo dục cho thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên một lòng yêu nước, đạo đức, lối sống; nâng cao hiểu biết pháp luật, tinh thần trách nhiệm đối với gia đình, xã hội.

6. Giao UBND các phường

Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, huy động sự tham gia của các ban, ngành và của toàn dân; làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư để người dân tích cực tham gia phòng ngừa, nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn của tội phạm và bảo vệ trẻ em tại cộng đồng. Các Tổ dân phố, khu dân cư tạo điều kiện về vật chất và tinh thần cho trẻ em có sân chơi, khu sinh hoạt cộng đồng lành mạnh.

Chỉ đạo Đài truyền thanh phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về phương thức, thủ đoạn, chế tài xử lý các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật tại cơ sở; ứng dụng mạng xã hội (zalo, facebook) để người dân nắm, chủ động phối hợp lực lượng chức năng phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả. Tuyên truyền, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cha mẹ và người thân; gia đình cần quan tâm giáo dục đạo đức, nhân cách, trang bị kỹ năng sống, tự hòa giải, kiến thức cơ bản về pháp luật phù hợp lứa tuổi, tâm sinh lý của con em trong gia đình; chú trọng quản lý kịp thời uốn nắn những hành vi lệch chuẩn, không để con em vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục người chưa thành niên ở cơ sở, nhất là số đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lang thang, cơ nhỡ...; kịp thời phân công cán bộ tổ dân phố, hội viên quản lý, cảm hóa, giáo dục người chưa thành niên có tiền án, tiền sự, có biểu hiện vi phạm pháp luật, số trong diện tù tha tạo điều kiện tốt nhất để họ xóa bỏ mặc cảm, sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Phát huy vai trò của các đoàn thể, tổ dân phòng, dân phố,... chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quản lý. Đồng thời, triển khai các biện pháp tích cực, đồng bộ về quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật, qua đó ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng phạm tội ở thế hệ trẻ, giữ

ổn định trật tự xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện cho thanh, thiếu niên phấn đấu cống hiến, thực sự là những chủ nhân tương lai của đất nước.

Ủy ban nhân dân Quận Hà Đông yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các phường nghiêm túc thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

4 

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Cán Thị Việt Hà